

Ngày 16/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tới dự và chỉ đạo hội nghị.

► **Thúy Nga**



## SƠ KẾT CÔNG TÁC TÀI CHÍNH-NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM kết quả thu tích cực, chi ngân sách được đảm bảo

**Kết quả thu tích cực, các nhiệm vụ chi được đảm bảo**

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành tài chính đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động đề xuất các giải pháp chính sách tài khóa, góp phần tích cực vào những kết quả đạt được trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân.

Cụ thể, tổng thu NSNN đạt 781 nghìn tỷ đồng, bằng 58,2% dự toán, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2019. Các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đều đạt trên 52% dự toán và tăng trên 17% so với cùng kỳ. Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan tăng cường quản lý thu, chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế; đẩy mạnh thanh, kiểm tra, đôn đốc xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều DN, hộ kinh doanh còn khó khăn, kết quả thu NSNN 6 tháng đạt khá phản ánh nỗ lực cố gắng của các cơ quan thu NSNN.

Cùng với kết quả thu, công tác chi NSNN được quản lý chặt chẽ,

triệt để tiết kiệm ngay từ khâu lập dự toán và trong quá trình thực hiện, đồng thời, gắn với việc triển khai công tác sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công. Trong nửa đầu năm, chi NSNN ước đạt 694,4 nghìn tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi phát sinh theo tiến độ thực hiện và dự toán được giao của các đơn vị sử dụng ngân sách. “Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối NSNN 6 tháng đầu năm có thặng dư (thu lớn hơn chi). Cả ngân sách trung ương và địa phương đều ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19”- báo cáo nhấn mạnh.

Một trong những điểm quan trọng trong bức tranh tổng thể sẽ kết quả đạt được của ngành tài chính không thể không nhắc tới chính là các chính sách tài khóa do Bộ Tài chính chủ động tham mưu trình Chính phủ ban hành để tháo gỡ, hỗ trợ cho người dân và DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, cùng với việc báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP và các nghị quyết, nghị định cho phép tính vào chi phí các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng,

chống dịch Covid-19 khi xác định thu nhập chịu thuế của DN; giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021, Bộ Tài chính còn ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản miễn giảm nhiều loại phí, lệ phí trong năm 2021.

Mặt khác, toàn ngành cũng đã đạt được các kết quả tích cực trên các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; kiểm soát chặt chẽ nợ công; tăng cường quản lý thị trường tài chính; điều hành giá cả, kiểm soát lạm phát; đẩy



mạnh cải cách hành chính... Theo đánh giá, kết quả này có được là do việc phân tích, dự báo kịp thời diễn biến tình hình, nên đã có các giải pháp điều hành quản lý phù hợp với thực tiễn.

Xác định từ nay đến cuối năm nền kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn sẽ tác động không nhỏ tới công tác thu ngân sách và các hoạt động khác của ngành, Bộ Tài chính đã đề ra 10 giải pháp trọng tâm để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021 ở mức cao nhất. Trong đó, tiếp tục kiên định thực hiện thắng lợi mục tiêu kép - vừa tập trung phòng chống dịch hiệu quả, vừa ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Cùng lúc, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thuế, hải quan tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021; thực hiện miễn, giảm, giãn một số khoản thu cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch; tăng cường quản lý thu, nắm chắc nguồn thu; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp về thuế, phí hỗ trợ DN, cá nhân kinh doanh; quản lý thu phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng...

### Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ khó khăn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Bộ Tài chính và toàn ngành tài chính trong việc triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, nhất là trong việc tham mưu, xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ khó khăn cho người dân và DN ứng phó với dịch Covid-19. Theo Phó Thủ tướng, trong nửa đầu năm nay, Bộ Tài chính đã điều hành chính sách tài khóa chủ động, tích cực; thu đúng, thu đủ NSNN; kiểm soát chặt chẽ chi; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương, đồng thời phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, qua đó góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép của Chính phủ.

Cơ bản nhất trí cao với các nhiệm vụ, giải pháp của Bộ Tài chính trong 6 tháng cuối năm, song Phó Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới Bộ Tài chính cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tài khóa, bao gồm giải pháp về thuế, phí để trình cấp có thẩm quyền quyết định, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Rà soát kỹ, cập nhật các kịch bản tăng trưởng và các giải pháp chỉ đạo, điều hành trên các

lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng được giao; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền các nhiệm vụ, giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Mặt khác, Bộ Tài chính cần tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ, địa phương triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tập trung rà soát những điểm chông chéo, tháo gỡ các rào cản cho sản xuất kinh doanh, huy động và khơi thông mọi nguồn lực để đất nước phát triển bền vững. Bên cạnh đó, cần tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan; hoàn thiện khung khổ pháp lý cho mô hình kinh doanh mới; định kỳ đối thoại với DN và người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị các đồng chí bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, TP chỉ đạo sát sao việc thực hiện các giải pháp về tài chính ngân sách; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan tăng cường quản lý thu; chống thất thu, chống chuyên giá; quản lý chặt chẽ hoàn thuế, xử lý thu hồi nợ đọng thuế; dự báo và đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến thực hiện nhiệm vụ NSNN trên địa bàn để có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu phù hợp, phấn đấu tăng thu tối thiểu 3-5% so với dự toán Quốc hội giao.

Phó Thủ tướng tin tưởng với quyết tâm cao, sự nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và của toàn ngành tài chính, Bộ Tài chính sẽ hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ tài chính-NSNN của cả năm 2021, tạo tiền đề cho công tác xây dựng dự toán NSNN năm 2022, kế hoạch tài chính-NSNN 3 năm (2022-2024) và kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 ■



Ảnh: Anh Tuấn